



Số :...52.../BBDTV/2019

TP.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2019

V/v : **Giải trình thông tin tạm ngừng**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH

**hoạt động kinh doanh**

**ĐẾN**

Số: ...30.702

Ngày: ...8/8/19

Chuyển: ...

Lưu hồ sơ số: ...

**Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Trước hết Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật ( VPK) xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ và hợp tác của Quý Sở trong những năm qua.

Theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.Nay Công ty chúng tôi xin giải trình về việc ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh chính trong thời gian qua như sau :

- Trong năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 tình hình kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn kéo dài, càng sản xuất kinh doanh càng lỗ do tình hình thị trường cạnh tranh gay gắt doanh thu và sản lượng tiêu thụ ngày càng giảm sút trong khi chi phí lãi vay khấu hao cao, chi phí lương và các khoản trích theo lương phải trả người lao động cao, các chi phí khác trong sản xuất cao, đặc biệt vốn kinh doanh không có và ngân hàng không cho vay để mua nguyên liệu sản xuất kinh doanh vì vậy từ đầu quý 4/2018 Ban lãnh đạo công ty tạm dừng nhận các đơn hàng mới tiếp tục sản xuất các đơn hàng đã nhận trước đây để giảm lỗ, giảm thiệt hại cho cổ đông và tổ chức đại hội cổ đông bất thường trong tháng 11/2018 để xin ý kiến cổ đông về định hướng kinh doanh của công ty trong tương lai.

Do không có nguyên liệu sản xuất các khách hàng đang đặt hàng của công ty không tiếp tục đặt hàng nữa. Trước thực trạng trên ngày 22/11/2018 Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty đã thông qua quyết định giải thể để giảm thiệt hại vốn cổ đông vì vậy Công ty chúng tôi chính thức ngừng hoạt động kinh doanh chính từ ngày **23/11/2018**.

Thực hiện theo nghị quyết đại hội cổ đông thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp từ đó đến nay chúng tôi chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện pháp lý, giải quyết các vấn đề đang tồn đọng, phối hợp cùng BIDV-HCM chọn đơn vị thẩm định giá toàn bộ tài sản và đăng báo, liên hệ các tổ chức, cá nhân chuyên về bất động sản, công bố thông tin rộng rãi để tìm đối tác sang nhượng thanh lý tài sản nhằm đảm bảo công khai minh bạch. Đặc biệt đã phối hợp cùng BIDV-HCM để đấu giá toàn bộ máy móc thiết bị, tuy nhiên việc đấu giá đã 2 lần không thành công do không có khách đăng ký mua.



Việc tìm được khách hàng sang nhượng toàn bộ nhà xưởng - Máy móc thiết bị rất khó khăn, Hội đồng quản trị chúng tôi đã cố gắng nỗ lực cao nhất và hiện nay chúng tôi đang đàm phán với đối tác để sang nhượng toàn bộ cả nhà xưởng - máy móc thiết bị đảm bảo công khai minh bạch và mang lại hiệu quả cao nhất cho Doanh nghiệp. Khi chính thức giao dịch thành công chúng tôi sẽ thông tin cụ thể đến Quý sở và cổ đông, nhà đầu tư được biết.

Trong thời gian qua công ty chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, bên cạnh đó tình hình nhân sự biến động mạnh mẽ cả trong Ban giám đốc, vì vậy Công ty rất mong nhận được sự cảm thông chia sẻ của Quý Sở.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

**PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



*Nguyễn Ngọc Nữ Phương Nga*

